

ที่ WRJP- 0147/2553

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2553

เรื่อง แจ้งความคืบหน้าผลการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหาเรื่องเสียงดังรบกวน
เรียน ท่านเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัย อาคารชุด วินด์ รัชโยธิน

ตามข้อสรุปจากการประชุมหารือร่วมกันระหว่าง ฝ่ายบริหารนิติบุคคลฯ กับตัวแทนเจ้าของร่วมของอาคารชุด วินด์ รัชโยธิน เรื่องวิธีการและขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเสียงดังรบกวน จาก ลานเบียร์ เมเจอร์ อเวนิว รัชโยธิน เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 เวลา 18.00 น. ที่ผ่านมานั้น ที่ประชุมได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารนิติบุคคลฯ ส่งหนังสือร้องเรียน ปัญหาความเดือดร้อนเรื่องเสียงดังรบกวนผู้พักอาศัยภายในอาคารชุด ถึงหน่วยงานราชการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้ติดต่อบริษัทเอกชน หรือบริษัทเอกชน ที่ดำเนินงานด้านการตรวจวัดระดับความดังของเสียง ซึ่งเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ ให้เข้ามาตรวจวัดระดับความดังของการแสดงวงดนตรี จากลานเบียร์ เมเจอร์ อเวนิว รัชโยธิน เพื่อเก็บเป็นข้อมูล และตรวจสอบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดหรือไม่

ซึ่งฝ่ายบริหารนิติบุคคลฯ ขอรายงานผลการดำเนินงานประจำวัน ที่ 19 พฤศจิกายน 2553 ดังต่อไปนี้

1. ส่งหนังสือร้องเรียนเรื่องเสียงดังรบกวน ถึง ผอ.เขตจตุจักร
2. ติดต่อสอบถามฝ่ายสิ่งแวดล้อม สนง.เขตจตุจักร และขอคัดสำเนาใบขออนุญาตทำการโฆษณา โดยใช้เครื่องขยายเสียง ของบจก.เมเจอร์ โบริล กรุ๊ป เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลหลักฐาน ซึ่งฝ่ายสิ่งแวดล้อมได้ส่งเรื่องร้องเรียนไปยัง สน.พหลโยธิน ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว อยู่ระหว่างรอดำเนินการ
3. ส่งหนังสือร้องเรียนเรื่องเสียงดังรบกวน ถึง ผกก.สน.พหลโยธิน
4. ติดต่อขอความร่วมมือ จากฝ่ายสิ่งแวดล้อม ให้เข้ามาติดตั้งเครื่องตรวจวัดความดังของเสียง จากการแสดงดนตรี โดยจะเข้ามาติดตั้งเครื่อง และใช้เวลาในการตรวจวัด ตามที่ฝ่ายบริหารนิติบุคคลฯ ร้องขอเป็นเวลา 3 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2553
5. ติดต่อประสานงานไปยังสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเรียนปรึกษาปัญหาในเรื่องดังกล่าว โดยให้คำแนะนำว่าให้ส่งหนังสือร้องเรียนปัญหาที่ได้รับ ถึงประธานคณะกรรมการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร แต่เนื่องจากเป็นช่วงใกล้ปิดสมัยการประชุมสภาฯ เกรงว่าจะนำเรื่องเข้าที่ประชุมครั้งนี้ไม่ทัน ต้องเป็นสมัยหน้าแทน ทั้งนี้อาจจะเป็นประโยชน์กับประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องเดียวกันนี้ได้ในอนาคต

อนึ่ง ฝ่ายบริหารนิติบุคคลฯ จะดำเนินการยื่นหนังสือร้องเรียน ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนครบ ตามที่ได้แจ้งในที่ประชุมหารือฯ และจะรายงานความคืบหน้าให้รับทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อยุติและบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องเสียงดังรบกวน ให้กับท่านเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยภายในอาคารชุดโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวีระชาติ เล็กสมพงษ์)

ผู้จัดการอาคารชุด วินด์ รัชโยธิน

